
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1 

วันที่ 28 มิถุนายน  2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 

***************************************** 
 

ผู้มาประชุม  
ผู้มาประชุม  
ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ ์ ทิวาพัฒน์ ประธานสภาฯ สมพงษ ์ ทิวาพัฒน์  
2. นายอวยชัย  ปะสังคะโย รองประธานสภาฯ อวยชัย  ปะสังคะโย  
3. นายยุทธภูมิ  ปอแดง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ยุทธภูมิ  ปอแดง  
4. นายสมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 สมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ  
5. นางนงคราญ  พันธุ์ชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 นงคราญ  พันธุ์ชัย  
6. นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สัมฤทธิ์  แสกะโทก  
7. นางสงกา  พฤกษชาติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สงกา  พฤกษชาติ  
8. นายสมเกียรติ์  แจ้งสูงเนิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมเกียรติ์  แจ้งสูงเนิน  
9. นายพรศักดิ์  อาทิตย์ตั้ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 พรศักดิ ์ อาทิตย์ตั้ง  

10. นางสุภาพร  กล้าหาญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 สุภาพร  กล้าหาญ  
11. จ่าเอกสมเกียรติ กำหอม เลขานุการสภาฯ จ.อ.สมเกียรติ กำหอม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายสกนธ์  กลางชนีย์ นายก อบต.นาเลิง สกนธ์  กลางชนีย์  
2. นายสุดใจ  คำใจ รองนายก อบต.นาเลิง สุดใจ  คำใจ  
3. นายอ่อนจันทร์  ทิวาพัฒน์ รองนายก อบต.นาเลิง อ่อนจันทร์  ทิวาพัฒน์  
4. นางภคพร  นุชวงษ์ เลขาฯนายก อบต.นาเลิง ภคพร  นุชวงษ์  
5. นางสมพร  พันธุ์ชัย รองปลัด อบต.นาเลิง สมพร  พันธุ์ชัย  
6. นายจักรภัณฑ์  พันธุ์ชัย หัวหน้าสำนักงานปลัด จักรภัณฑ์  พันธุ์ชัย  
7. นางพัชรี  สนั่นเอื้อ นักวิเคราะห์นโยบายฯ พัชรี  สนั่นเอื้อ  
8. น.ส.นิธินันต์  กลางบุรัมย์ นักจัดการงานทั่วไป นิธินันต์  กลางบุรัมย์  
9 นายจักรกฤษณ์  เพิ่มศรี นายช่างไฟฟ้า จักรกฤษณ์  เพิ่มศรี  

10 นายเพ็ญ  แก้วโพธิ์ กำนันตำบลนาเลิง เพ็ญ  แก้วโพธิ์  
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เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 

 เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง มาครบองค์ประชุมแล้วเลขานุการสภาฯ ได้กล่าวเชิญ 
นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดสมัยประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  เรียนคณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับเรื่องที่จะแจ้ง 
ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

จ่าเอกสมเกียรติ  กำหอม   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ปลัด อบต.นาเลิง/  มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ   1.1 แนะนำพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ราย       
    นายจักรกฤษณ์  เพ่ิมศรี  โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน        
    อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วน
    ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

    1.2 แนะนำกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยนางนงคราญ      
    พันธุ์ชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาอบต.นาเลิง หมู่ที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็น
    กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 1 ใน 2 คน ในสัดส่วนของสมาชิก
    สภา อบต./ประธานสภาฯ ซึ่งคัดเลือกจากตัวแทนในแต่ละอำเภอในจังหวัด
    ร้อยเอ็ด 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    นาเลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12
    เมษายน  2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    3.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 5 ปี 
    (พ.ศ. 2566 –  2570)  

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้เสนอญัตติร่างแผนพัฒนา     
ประธานสภาฯ   อบต.นาเลิง  5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาตาม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
    2561  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป 
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จ่าเอกสมเกียรติ  กำหอม   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปลัด อบต.นาเลิง/  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ   2561 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 
    ดังนี้ 
     (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
    และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
    ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
    ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
    เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล 
    พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
    หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
    และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น      
    (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ 
    เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
    (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและ 
    องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหาร
    ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล 
    เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และ 
    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

นายจักรภัณฑ์  พันธุ์ชัย  นำเสนอรายละเอียด ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา
หัวหน้าสำนักงานปลัด  ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 7 ยุทธศาสตร์ และมีการเสนอให้
    มีการแก้ไข ดังนี้ 

นางสุภาพร  กล้าหาญ    เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   ขอเสนอให้มีการตัดโครงการลำดับที่ 35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     
    หมู่ 9 จัดเริ่มต้นจากบ้านนางทองใบ  ไกลสวรรค์ จุดสิ้นสุดสามแยกที่นา 
    นางสะอาด  วงษ์หาจักร เนื่องจากซ้ำกับโครงการข้อ 37 และขอเพ่ิมเติม
    โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ทั้ง 2 ด้าน รอบหมู่ 9 ทั้ง 2 ฝั่ง 
    - โครงการที่ 36 แก้จุดสิ้นสุดเป็นสถานีสูบน้ำแห่ 3 
    - ตัดโครงการที่ 104 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 จุดเริ่มต้นจาก
    ถนน รอ.ถ. 101 - 01 จุดสิ้นสุดที่นานางสมพงษ์  บุญมางำ เนื่องจากถนน
    สายดังกล่าวก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแล้ว 
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นายสมเกียรติ์  แจ้งสูงเนิน   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 7   เสนอให้มีการแก้ไขรายละเอียดโครงการลำดับที่ 89 โครงการปรับปรุง
    ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จากคำว่าจุดเริ่มต้นจากบ้าน เป็นจุดเริ่มต้น
    จากที่นา นายปรีชา  ทัพธานี 
    - ขอตัดโครงการในลำดับที่ 172 โครงการวางท่อระบายน้ำเสียจากสถานี
    ประปา หมู่ที่ 7 ลงแม่น้ำชี เนื่องจากได้ดำเนินการแล้ว 

นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 159 โครงการวางท่อระบายน้ำพ้ืนที่ 
    การเกษตร หมู่ 4 จุดเริ่มต้นจากหนองหล่ม จุดสิ้นสุดที่หนองกุดตากล้า 
    เนื่องจากทาง อบต.นาเลิง จะดำเนินการแล้ว 

นายอวยชัย  ปะสังคะโย  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 6   เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 27 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 แนวทางการพัฒนา
    การจัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอ 
    เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ 29 

นางสุภาพร  กล้าหาญ    เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   เสนอให้ตัดโครงการลำดับที่ 37, 38 และ 39 เนื่องจากเป็นโครงการ 
    เดียวกันกับลำดับที่ 41 
    - โครงการลำดับที่ 47 แก้ไขเป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพาดดับ 

นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายก อบต.นาเลิง  เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 2.1 แนวทางการ 
    พัฒนา การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพ่ือการเกษตร 
    เนื่องจากข้อมูลโครงการคลาดเคลื่อน 

นางสงกา  พฤกษชาติ    เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 46 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันกับ 
    โครงการที่ 44 

นายสุดใจ  คำใจ   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบต.นาเลิง  เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 53 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันกับ 
    โครงการในลำดับที่ 49 
    - เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 60 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกับกับ
    โครงการในลำดับที่ 61 
    - เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 80 เนื่องจากซ้ำกับโครงการที่ 78 
    - เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 39 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกับกับ
    โครงการในลำดับที่ 40 
    - เสนอให้ตัดโครงการในลำดับที่ 85 เนื่องจากซ้ำกับโครงการที่ 86 
    - โครงการในลำดับที่ 88 แก้ไขรายละเอียดเป็นโครงการขุดลอกลำชีหลง
    ทั้งสาย 
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นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์อีก     
ประธานสภาฯ   หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลนาเลิง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามที่ได้พิจารณา
    และแก้ไข หรือไม ่  
    
ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  9   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย        - ไม่มี - 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 
    3.2 การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ด้วยฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ     
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าท่ีดินและ 
    สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคาดคอนกรีตและรางระบาย
    น้ำคอนกรีต (ชนิดท่อครึ่งซีก) แบบมีฝาปิด บ้านนาเลิง - บ้านไชยวาน หมู่ที่ 
    6 – 7 ตั้งไว้ 189,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณ
    ที่ได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ซึ่งการขออนุมัติในครั้งนี้เป็นไปตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 จึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายสุดใจ  คำใจ   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
รองนายก อบต.นาเลิง   

    รายละเอียดโครงการเดิม  
    1. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตและรางระบายน้ำ 
    คอนกรีต (ชนิดท่อครึ่งซีก) แบบมีฝาปิด บ้านนาเลิง - บ้านไชยวาน  หมู่
    ที ่6 – 7   ตั้งไว้รวม 189,000 บาท 

    จุดที่ 1 เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีต จุดเริ่มต้นบริเวณ
    คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ที่นางหนูพร สมุดเขต บ้านไชยวาน  หมู่ที่ 7 ถึง
    จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อรางระบายน้ำ โครงการ ปี พ.ศ. 2564 โดยก่อสร้าง 
    คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร พื้นคลองกว้าง 
    0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 98 เมตร พร้อมรื้อและวางท่อข้าม
    ถนนเดิม จำนวน 1 จุด ๆละ 7 ท่อน และก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวางท่อ
    ระบายน้ำชนิดครึ่งซีกขนาด Ø 0.40*1.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร  
    พร้อมฝาปิด ความยาวรวมทั้งโครงการ 195.00 เมตร รายละเอียดตาม
    แบบแปลนอบต.นาเลิง กำหนด   
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   จุดที่ 2 เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อรางระบายน้ำ
    เดิมปี พ.ศ. 2564 (บริเวณป้ายซุ้มประตูบ้านไชยวาน ) จุดสิ้นสุดบริเวณ
    ท่าลงเรือแข่งบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด 1.00*1.00 
    เมตร จำนวน 1 บ่อพร้อมฝาปิดและวางท่อ PCV ขนาด Ø 8”  จำนวน 1 
    จุด ๆ ละ 10 ท่อ ความยาวรวมทั้งโครงการ 40.00 เมตร รายละเอียด
    ตามแบบแปลนอบต.นาเลิง กำหนด   

 
    แก้ไขเปลี่ยนเป็น 
    1. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ
    พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ บ้านนาเลิง - บ้านไชยวาน  หมู่ที่ 6 – 7   ตั้งไว้
    รวม 181,000 บาท 

    จุดที่ 1 เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีต จุดเริ่มต้นบริเวณ
    คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ที่นางหนูพร สมุดเขต บ้านไชยวาน  หมู่ที่ 7 ถึง
    จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อรางระบายน้ำ โครงการ ปี พ.ศ. 2564 โดยก่อสร้าง 
    คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ขนาดปากคลองกว้าง 1.00 เมตร พื้นคลองกว้าง 
    0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 119 เมตร พร้อมรื้อและวางท่อข้าม
    ถนนเดิม จำนวน 1 จุด ๆละ 7 ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø  
    0.40*1.00 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำจำนวน 10 
    บ่อ ความยาวรวมทั้งโครงการ 225.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
    อบต.นาเลิง กำหนด   
    เหตุผลเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ ใช้งบประมาณลดลงจาก
    เดิม ทั้งนี้เพ่ือเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 
    2564 ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชี ต่อไป 
 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  9   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย        - ไม่มี - 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
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    3.3 การพิจารณาสนับสนุนให้เทศบาลตำบลโนนชัยศรี เป็นเจ้าภาพ
    จัดการมูลฝอย 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  สำหรับเรื่องดังกล่าวนี้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม     
ประธานสภาฯ    

จ่าเอกสมเกียรติ  กำหอม   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย 
ปลัด อบต.นาเลิง/  เทศบาลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือถึง 
เลขานุการสภาฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่องขอความร่วมมือลงนามบันทึกความ
    เข้าใจ (MOU) และขอความอนุเคราะห์ส่งสำเนารายงานการประชุม      
    มติสภาสนับสนุนให้เทศบาลตำบลโนนชัยศรี เป็นเจ้าภาพจัดการมูลฝอย 
    โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ และอำเภอธวัชบุรี 
    ในการจัดตั้งกลุ่มพ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขึ้นใหม่ จัดการปัญหา
    ขยะให้มีประสิทธิภาพ  โดยที่ประชุมได้คัดเลือกเทศบาลตำบลโนนชัยศรี
    เป็นเจ้าภาพกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย  (Clusters) จัดการขยะให้
    มีประสิทธิภาพไร้มลพิษ การลดพ้ืนที่ในการกำจัดขยะไม่ส่งผลกระทบด้าน
    สิ่งแวดล้อมต่อประชาชน และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในโครงการโรงไฟฟ้า
    เชื้อเพลิงขยะชุมชน ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 5 เมกกะวัตต์ (โครงการให้
    สิทธิเอกชนลงทุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน) ณ จุดที่ตั้งในเขต
    เทศบาลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนั้นจึงได้เสนอ
    เรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา ลักษณะการดำเนินการจะ 
    คล้าย ๆ กับที่ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เคยเสนอให้สภาฯ 
    ได้พิจารณา ผลเป็นประการใดก็จะแจ้งให้เทศบาลตำบลโนนชัยศรีทราบ
    ต่อไป 
นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวข้างต้น      
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่า 
    เห็นชอบให้เทศบาลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
    เป็นเจ้าภาพในการจัดการมูลฝอยหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  9   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย        - ไม่มี - 
    งดออกเสียง   1 เสียง 
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    3.4 การพิจารณาโครงการต่อเติมหอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
    ผู้สูงอายุตำบลนาเลิง 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ด้วยฝ่ายบริหารได้เสนอเอกสารโครงการต่อเติมหอประชุมศูนย์พัฒนา  
ประธานสภาฯ   คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาเลิง ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร  
    เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ กระผมขอให้ฝ่ายบริหารได้
    ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการต่อที่ประชุมครับ 

นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
นายก อบต.นาเลิง  เรื่องดังกล่าวนี้ ขอเชิญนางสมพร  พันธุ์ชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วน
    ตำบลนาเลิง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งรับผิดชอบงาน
    พัฒนาชุมชนด้วย ให้ชี้แจงข้อมูลให้กับที่ประชุมได้รับทราบ ครับ 

นางสมพร  พันธุ์ชัย  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย 
รองปลัด อบต.นาเลิง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงได้จัดส่งโครงการต่อเติมหอประชุมศูนย์
    พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาเลิง ต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
    ของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาทางองค์การ
    บริหารส่วนตำบลนาเลิงได้รับงบประมาณในการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ 
    ทั้งโต๊ะพับ เก้าอ้ี สำหรับปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ      
    ไปแล้ว แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงยังไม่มีอาคารหรือห้องที่เป็น
    ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุจริง ๆ ดังนั้นจึงได้เสนอโครงการดังกล่าวต่อพัฒนา
    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะใช้พื้นที่ต่อเติม 
    หอประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ขนาดพ้ืนที่ 72 ตาราง 
    เมตร ที่กั้นเป็นห้อง ส่วนการต่อเติมขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร 
    พร้อมครุภัณฑ์ภายในศูนย์ฯ รายละเอียดตามแบบประมาณการ ปร.4      
    ปร.5 ที่ได้ส่งให้กับทุกท่านค่ะ 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีมากแต่ถ้าจะ  
ประธานสภาฯ   ดำเนินการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง บริเวณหอประชุม 
    กระผมเกรงว่าจะทำให้พ้ืนที่คับแคบรถจะมีที่จอดหรือไม่   หรือสมาชิก    
    ท่านใดจะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร 

นายสมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ    เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   เห็นว่าสถานที่ที่เหมาะสมมาก ๆ ควรจะไปดำเนินการโครงการดังกล่าว
    บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ติดกับศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ซึ่งขอความเห็นชอบ
    ประชาคมหมู่บ้านคงจะไม่มีปัญหา พ้ืนที่บริเวณนั้นมีพ้ืนที่กว้างขวาง 
    ผู้สูงอายุใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายครับ 
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นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
นายก อบต.นาเลิง  งบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวเราได้ขอรับการสนับสนุนจาก
    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นงบประมาณต่อ
    เติมปรับปรุงจากอาคารเดิม รวมทั้งส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณในการจัดหา
    ครุภัณฑ์ส่วนควบของอาคาร ซึ่งถ้าจะไปดำเนินการก่อสร้างใหม่ คงต้องไป
    ดำเนินการในหลาย ๆ กระบวนการ รวมทั้งต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่านี้
    มาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาของหน่วยงานที่
    สนับสนุนซึ่งอาจทำให้งบประมาณตกไป ทำให้ อบต.นาเลิง เสียโอกาสไม่ได้
    รับประโยชน์ตามโครงการดังกล่าวนี้ 

นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   เห็นด้วยที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวภายในพ้ืนที่ของ อบต.นาเลิง  
    เนื่องจากเราไม่ต้องลงทุนอะไรเพ่ิมเติม ทั้งเรื่องไฟฟ้า ประปา ตลอดจน     
    ใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์ฯ หากไม่มีกิจกรรมของผู้สูงอายุ การจัดประชุม
    จากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ก็สามารถใช้ตรงอาคารศูนย์ฯ นี้ได้ สำหรับที่ 
    บางท่านกังวลว่าพ้ืนที่คับแคบจะมีพ้ืนที่จอดรถเพียงพอหรือไม่ กระผม   
    เห็นว่าด้านหน้าอาคารสำนักงานที่เป็นสวนหย่อม สามารถปรับปรุงเป็น  
    ลานจอดรดได้ 

นางนงคราญ  พันธุ์ชัย  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 3   เห็นว่าควรดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์ฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมา 
    เพราะหากไปดำเนินการก่อสร้างใหม่งบประมาณตามที่เสนอนี้ไม่สามารถ
    ดำเนินการได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณดังกล่าวก็ไม่ใช่งบประมาณของ อบต.
    นาเลิง ซึ่งหากดำเนินการไม่ทันเวลา งบประมาณก็จะตกไปทำให้พ่ีน้อง 
    ประชาชนในพื้นท่ีตำบลนาเลิงไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติว่าจะเห็นด้วย  
ประธานสภาฯ   กับการดำเนินโครงการต่อเติมหอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
    ตำบลนาเลิง ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอหรือไม่ 
 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นด้วย  7   เสียง  
    ไม่เห็นด้วย  1   เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
 
 

------------------------------------- พักรับประทานอาหารกลางวัน------------------------------------  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  ต่อไปเป็นระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่  
ประธานสภาฯ   เชิญครับ  

นางสุภาพร  กล้าหาญ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 9   ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
    ประชาชนกรณีที่ อบต.นาเลิง ได้ดำเนินการซ่อมแซมพนังก้ันน้ำชีจุดบริเวณ
    ที่นานายสมบัติ  อาทิตย์ตั้ง ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็น
    จุดที่ท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำแห่  2 สูบน้ำระบายลงคลองดาดคอนกรีต         
    ซึ่งแรงดันของน้ำส่งผลให้คลองชำรุดและมีน้ำไหลซึมลงผ่านตลิ่ง เมื่อ 
    ซ่อมแซมไปแล้วดินบริเวณดังกล่าวก็ทรุดตัวลง อยากให้ไปดำเนินการ 
    ปรับปรุงโดยด่วน จะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่าน ๆ มา อีกเรื่องคือดิฉัน   
    ได้ทำหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์รถแบคโฮลเพ่ือดำเนินการขุดลอกราง
    ระบายน้ำของ หมู่ที่ 9 ก็อยากให้ฝ่ายบริหารได้เร่งดำเนินการให้ด้วยค่ ะ
นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 4   ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ ดังนี้ 
    (1) การดำเนินการขยายท่อเมนประปาเพ่ือให้บริการกับพ่ีน้องประชาชน 
    จากสถานีประปา หมู่ที่ 4 จนถึงบริเวณที่นานางวันทนี  ศรีมณี ระยะทาง
    ประมาณ 600 เมตร 
    (2) การออกใบอนุญาตในการตั้งกิจการฟาร์มเลี้ยงเป็ดของเอกชนที่มี 
    บริเวณติดกับลำน้ำชี โดยที่ประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 ได้จัดประชุมแล้ว    
    มีมติไม่อนุญาตให้ดำเนินการ ก็ขอฝากเรื่องนี้ถึงผู้บริหารในการพิจารณา
    ออกใบอนุญาตดังกล่าว 
    (3) การดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร 
    บริเวณที่นานายอ่วม สุนทรวัฒน์ ที่ระบายน้ำจากที่นาหนองกุดตากล้าและ
    หนองนาแซง ซึ่งเดิมเป็นท่อขนาด 0.40 x 1.00 เมตร ได้ชำรุด รวมทั้งไม่
    สามารถระบายน้ำได้ทัน ดังนั้นจึงอยากให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้กับพ่ีน้อง
    ประชาชนบริเวณดังกล่าว 

นายสมไชย  สิงห์สั่งถ้ำ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
ส.อบต. หมู่ที่ 2   ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
    ประชาชน ดังนี้ 
    (1) การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสี่แยก ศพด.บ้านแห่ 
    จุดหักเลี้ยวบริเวณดังกล่าวเสี่ยงต่อการการอุบัติเหตุ 
    (2) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ว่ามีประชาชน เด็กและผู้สนใจทั่วไป 
    ได้ไปนั่งใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ติดกับ  
    ศพด.บ้านแห่ อยากให้จัดหาถังขยะเพ่ือรับขยะจุดบริเวณดังกล่าวด้วย 
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    (3) การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำชี ที่ชำรุดทรุดตัวลง 3 
    จุด อยากให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเกิดการทรุดตัว
    มากกว่านี้  ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการหากน้ำชีเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นจะทำให้     
    พนังกั้นชำรุดน้ำล้นเอ่อท่วมพื้นท่ีการเกษตร และท่ีอยู่อาศัยของพ่ีน้อง 
    ประชาชน 

นางสงกา  พฤกษชาติ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   ขอเสนอให้ฝ่ายบริหารได้ประสานการดำเนินงานกับ อบจ.ร้อยเอ็ด         
    มาดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งที่ทรุดตัวจุดที่ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
    เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากดินทรุดตัวซึ่งเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนของ
    ประชาชนและผู้สัญจรไปมา และอีกเรื่องคือ การหาวิธีการระบายน้ำบริเวณ
    พ้ืนที่การเกษตรของพ่ีน้องประชาชนบริเวณทางเข้าบ้านคุ้งสะอาดลงสู่ 
    แม่น้ำชี 

นายยุทธภูมิ  ปอแดง  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
ส.อบต. หมู่ที่ 1   กระผมขอเสนอเรื่องในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ กรณีผู้รับจ้างไป
    ดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ไม่จัดส่งหนังสือแจ้งสมาชิก
    หรือผู้นำในหมู่บ้านเพ่ือรับทราบและประชาสัมพันธ์ สำหรับการก่อสร้าง
    รางระบายน้ำซึ่งเป็นแบบไม่มีฝาปิด กระผมคิดว่าจะเสี่ยงต่อการเกิด 
    อุบัติเหตุ หากเกิดน้ำท่วมขังแล้วมีบุคคลจากท่ีอ่ืนสัญจรไปมาในบริเวณ 
    ดังกล่าว 

นางนงคราญ  พันธุ์ชัย  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
ส.อบต. หมู่ที่ 3   ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ ให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 
    (1) ถนนไปพ้ืนที่การเกษตรสายหนองขี้นากชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่ออย่าง
    มาก ซึ่งที่ผ่านมาได้นำรถแบคโฮลของ อบต.นาเลิง ไปดำเนินการปรับปรุง
    มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากถนนไม่มีรูปทรง เป็นหลังเต่า ทำให้น้ำท่วมขัง
    พ้ืนผิวถนน เมื่อรถยนต์สัญจรไปมาทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องหา
    วิธีการดำเนินการใหม่ค่ะ 
    (2) ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการนำดินไปปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณพนัง
    กั้นแม่น้ำชีหลังหอฉันภัตตาหารวัดสุปัญญาราม เพื่อป้องกันตลิ่งและอาคาร
    ทรุดตัวลงค่ะ 

นายเพ็ญ  แก้วโพธิ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ 
กำนันตำบลนาเลิง  กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและ
    อนุญาตให้นำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กับพ่ีน้อง 
    ประชาชน เรื่องแรกคือ อยากให้จัดหาพัดลมติดตั้งอาคารตลาดของ อบต.
    นาเลิง และอีกเรื่องคือผู้ประกอบการ อยากให้มีการเพ่ิมวันและเลื่อนวัน
    เวลาการจัดตลาดนัดของ อบต.นาเลิง ทั้งนี้เพ่ือให้มีการจับจ่ายใช้สอยของ
    ประชาชนในพื้นท่ีมากขึ้น 
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นายสุดใจ  คำใจ   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
รองนายก อบต.นาเลิง  ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ที่ทางสมาชิกฯ 
    ได้นำเสนอให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแก้ไขนั้น ในส่วนที่เป็นปัญหาเร่งด่วน
    ก็จะไปดำเนินการให้ โดยใช้เครื่องจักรพร้อมบุคลากรที่ อบต.นาเลิง มีอยู่ 
    ส่วนปัญหาที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการนั้น 
    ส่วนหนึ่งก็ต้องรอดำเนินการตามโครงการที่ตั้งเอาไว้ในข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนปัญหาที่เกิน  
    ขีดความสามารถของ อบต.นาเลิง หรือที่เป็นพัสดุของหน่วยงานอ่ืนที่มา
    ดำเนินการในพ้ืนที่ ก็จะได้ประสานของบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วยงาน
    ที่เกี่ยวข้องต่อไป กรณีปัญหาการระบายน้ำออกจากพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 
    5 นั้น กระผมทราบปัญหาเป็นอย่างดี เจ้าของที่ดินหลาย ๆ เจ้า ดำเนินการ
    ปรับเกรดที่นาตนเองซึ่งทำให้ไปถมร่องลำรางระบายน้ำ ปัญหาคือลำราง
    ดังกล่าวไม่ใช่ลำรางสาธารณะ อบต.นาเลิง ไม่สามารถนำเครื่องจักรไป 
    ดำเนินการได้ ก็ขอฝากสมาชิก หมู่ที่ 5 ได้ประสานกับเจ้าของที่ดินบริเวณ
    นั้น เพ่ือขออุทิศที่ดินในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพ้ืนที่การ 
    เกษตรบริเวณดังกล่าว 

นายสกนธ์  กลางชนีย ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับ 
นายก อบต.นาเลิง  ฝ่ายบริหารก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกหมู่บ้านที่ได้นำเสนอปัญหาความ 
    เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ 
    แก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับการแก้ไขปัญหาพนังก้ันแม่น้ำชีในพื้นที่
    บ้านแห่ ทั้ง 3 จุด ทางอบต.นาเลิง ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนไปทุก
    หน่วยงานทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    จังหวัด โยธาธิการและผังเมือง และได้ติดตามทวงถามบอกว่าไม่มี 
    งบประมาณดำเนินการ สรุปก็ต้องดำเนินการโดยใช้งบประมาณของ อบต.
    นาเลิง ไปดำเนินการซ่อมแซมทั้ง 3 จุด สำหรับการดำเนินงานโครงการ
    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก็พ่ึง
    จะดำเนินการบางโครงการยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการที่ตั้งเอาไว้ 
    ทั้งนี้ก็ต้องรอดูงบประมาณรายรับที่ได้ประมาณการเอาไว้ ซึ่งก็คาดว่า อบต.
    นาเลิง ของเราก็คงจะสามารถดำเนินโครงการตามที่ได้ตั้งเอาไว้ทุกโครงการ 
    อีกส่วนหนึ่งคือ โครงการที่กระผมได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบเหลือจ่าย) ปี พ.ศ. 2565 ก็ต้องรอว่าจะได้รับ
    การจัดสรรงบประมาณมากน้อยเพียงใด 

นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิด 
ประธานสภาฯ   ประชุม 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา   16.00 น. 
 
 
 
   (ลงชื่อ) จ่าเอก ................................................ ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 

       (สมเกียรติ  กำหอม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 
 
 
   (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้ตรวจ/ ทาน 

                             (นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจถูกต้องแล้ว 
 
 
   (ลงชื่อ) .......................................................... ประธานกรรมการฯ  

                 (นายอวยชัย  ปะสังคะโย) 
                         รองประธานสภาฯ 
 
 

(ลงชื่อ) ...............................................กรรมการฯ   (ลงชื่อ) ..................... ...........................กรรมการฯ   

            (นายสัมฤทธิ์  แสกะโทก)                                (นางสุภาพร  กล้าหาญ) 
        ส.อบต. หมู่ที่ 4                                       ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงรับรอง 
 
    

 
   (ลงชื่อ) .............................................................  

                              (นายสมพงษ์  ทิวาพัฒน์) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง 
 


